



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย สปริง นิวส์ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อิทธิวิท ไซยบุญดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. . ตามที่ สธ.เสนอ และให้ส่งสงนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 1.กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาที่ประสงค์จะขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ได้รับการรับรองตำรับยาจาก อย.ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 2.กำหนดให้การพิจารณาอนุญาตโฆษณาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาได้เฉพาะในกรณีเพื่อการโฆษณาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นฉลากหรือเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ภาษาหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษนั้น</p> <p>3.กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและผู้รับอนุญาตยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนด 4.กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาหรือเอกสารทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้แตกต่างจากการโฆษณาที่ได้รับอนุญาต ไว้แล้วให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 5.กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตและระบุเลขที่ใบอนุญาตไว้ในสื่อโฆษณาทุกครั้ง และ 6. กำหนดให้คำขออนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด</p> <p>-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกำหนดการปลูกกัญชาในพื้นที่ภาคอีสานในวันที่ 18 มิ.ย. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เพื่อส่งให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผลิตเป็นยา ยังติดปัญหาต้องส่งเอกสารการขออนุญาตปลูกและผลิตเพิ่มเติม จึงต้องเลื่อนออกไปก่อน คาดจะเริ่มดำเนินการจริงได้ช่วงปลาย มิ.ย. หรือต้น ก.ค.</p> <p>นพ.มรุต กล่าวว่า น้ำมันกัญชาของนายเดชา แยกเป็น 2 ส่วนคือ 1.ส่วนงานวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ตรงนี้จุฬาฯเป็นผู้ขอกัญชามาผลิตเพื่อวิจัยได้ และ 2.ส่วนการใช้เป็นตำรับยาหมอพื้นบ้าน ต้องรอผ่านความเห็นชอบจากคกก.อีก 2 ชุด จึงจะใช้ได้ ส่วนคุณสมบัติหมอพื้นบ้านที่จะใช้กัญชาต้องเป็นหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ขณะนี้มีการออกระเบียบ สธ.ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ตามพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เพื่อรับรองหมอพื้นบ้านทั้งรายเก่าและรายใหม่ จึงต้องไปออกหลักเกณฑ์ที่จะรับรองหมอพื้นบ้านเพิ่มเติม เพื่อประกาศประเภทของหมอพื้นบ้าน และนายเดชาเป็นหมอพื้นบ้านประเภทไหน เมื่อมีคุณสมบัติครบจึงจะใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมได้ ส่วนหมอพื้นบ้านรายอื่น เมื่อรับรองเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบใหม่แล้ว ก็ต้องไปอบรมการใช้กัญชา เพื่อขึ้นทะเบียน จึงจะใช้ได้เช่นกัน</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า คกก.ควบคุมยาเสพติดประจำเดือน มิ.ย. 2562 มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มอีก 1 แห่ง ขณะนี้จึงมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรวม 4 แห่ง โดยรวมกับที่เคยอนุญาตไปก่อนหน้านี้ คือ อภ. มหาวิทยาลัยรังสิต และรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย.กล่าวว่า อย.ยังแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ยื่นนิรโทษกรรมเพื่อขอครอบครองกัญชากับอย. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการกระจายยายังไม่แล้วเสร็จ เบื้องต้นมีกลุ่มที่ต้องเร่งจัดหาสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ไม่มากนัก ส่วนกรณีการรับรองเอกสารผู้ที่ยื่นเรื่องผ่านสภาวิชาชีพขณะนี้มากกว่า 200 ราย อย่างไรก็ตามการรับเอกสารจะสิ้นสุดในวันที่ 21 มิ.ย. ดังนั้นสามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาและใบรับ รองการเจ็บป่วยได้ที่ อย. หรือส่งเอกสารทาง cannabisreport@fda.moph.go.th</p> <p>-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โฟสต์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ แนวน้ำ สำนักข่าวไทย มติชน สุดสัปดาห์ออนไลน์ ผจก.ออนไลน์</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>เพชบุ๊คส่วนตัว เสนอมาตรการกำกับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์ 4 ประเด็น คือ 1.ให้ตั้งองค์กรกลางกำกับดูแลกัญชา กัญชง พืชกระท่อม แยกออกมาเป็นหน่วยงานกัญชาแห่งชาติ โดยตั้งภายใต้ ครม. เพื่อให้การขออนุญาตผลิตปลูก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทันเวลา กำกับดูแลแบบองค์รวม พร้อมจัดหาผลิตภัณฑ์ใช้รักษา ผู้ป่วยได้ รวมถึงวิธีการ ครอบงำ และแจกหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้ผู้ป่วยเพียงพอในระยะเปลี่ยนผ่าน 2 ส่งเสริมให้ปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์เองในชุมชน โดยสนับสนุนจากสภาเกษตรกร อสม. สสจ. และ รพ.สต. 3. ส่งเสริมการพัฒนา ลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน แยกผลิตภัณฑ์ตามความเสี่ยง ตั้งแต่ ปรับปรุง ขยายพันธุ์ ปลูกต้นกล้า เพาะเมล็ด พัฒนาดำรับ ไปจนถึงรับรองตำรับที่จำหน่ายให้ครบทุกวงจร โดยใช้องค์กรกลางกำกับ ดูแลแบบ commercial production and sale และ 4. ให้เป็นวาระแห่งชาติในการให้ความรู้ทางกฎหมาย มาตรการการใช้รักษาทางการแพทย์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต สธ. กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตแต่งตั้ง คกก.การใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทาง การแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อ คกก.พิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคกก.มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1.วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับสถาบัน /รพ.ในสังกัดกรมฯ 2. จัดทำข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทาง การแพทย์สำหรับสถาบัน /รพ. ในสังกัดกรมฯ ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.วางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน /รพ. ในสังกัดกรมฯ ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4. กำกับ ติดตามแผนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ได้ประชุมคกก.ชุดนี้ไปแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำเสนอหัวข้อการทำวิจัยต่อคกก.เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาสุขไสยาสน์ ช่วยรักษานอนไม่หลับ โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ที่กรมสุขภาพจิตร่วมกับ รพ. ศิริราช การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของแคนนาบินอยด์ (ซีบีดี) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว เป็นต้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการในการจัดทำวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัยต่อไป</p> <p>-นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนพ. สสจ. อำนวยเจริญ เป็นประธาน เปิดการอบรมการใช้ตำรายาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ของ จ.อำนาจเจริญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความเข้าใจในการใช้ตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ ให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ว่าด้วยวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยในการสั่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 80 คน</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>คุณสมบัติตำแหน่งรมช.สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดต รมช.สาธารณสุข กลายเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรี คนที่ 4 ถูกพรรคอนาคตใหม่ ยื่นเรื่องผ่านประธานสภา ผู้แทนราษฎร ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีถือหุ้นบริษัท พี.ที.รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด มีวัตถุประสงค์ "ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์ หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์" และบริษัท เก่งกล้า จำกัด มีวัตถุประสงค์ "ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์ หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์" เช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องอยู่ในขั้นตอนการของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>วัคซีนไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นครเปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 พบผู้เสียชีวิตโรคไขเลือดออก 43 รายป่วย 2.8 หมื่นคน ประเทศไทยมีความพยายามศึกษาวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนี้ว่าอยู่ในกลุ่มผู้นำในการวิจัยพัฒนาวัคซีนนี้ นักวิจัยในประเทศกำลังทำการพัฒนาวัคซีนต้นแบบ เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 สายพันธุ์ และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อให้ใช้ป้องกันโรคได้จริง โดยสวช.อยู่ระหว่างการพัฒนาและหาแนวทางที่จะทำให้การพัฒนาวัคซีนนี้มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โดยจะมีการคัดเลือกชุดวัคซีนหนึ่งชุดที่มีความเป็นไปได้ในการเป็นวัคซีนที่ใช้ได้จริง เพื่อพัฒนาจนขึ้นทะเบียน แล้วนำสู่การใช้ในประเทศ การดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น การพัฒนาวัคซีนต้นแบบ เทคโนโลยีการผลิตการควบคุมคุณภาพวัคซีนตลอด ตลอดจนการคัดเลือกวัคซีน ที่มีความเหมาะสม เพื่อผลักดันให้วัคซีนไขเลือดออกชนิด 4 สายพันธุ์ สู่ออกผลิตในประเทศได้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ THE NATION</p>	<p><b>ลูกเงิน ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติฯ</b></p> <p><b>โรคไข้มองอึกเสบเฉียบพลัน</b></p> <p>-เสนอข่าว รายงานเอเอฟพี กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมิ.ย.มีเด็กในเขตมุซฟาร์ปูร์ ฝั่งตะวันออกของรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เสียชีวิตเพราะโรคไข้มองอึกเสบเฉียบพลันแล้ว 103 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ขวบและขาดสารอาหาร จำนวนเด็กที่เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีก ประชาชนหลายสิบคนชุมนุมกันด้านนอกอพ. ตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าทำงาน เชื่องช้าและไม่ให้ความสนใจ โดยเฉพาะรมต.สาธารณสุขของรัฐพิหารที่ตกเป็นเป้าวิจารณ์ โรคเออีเอสทำให้ผู้ป่วยมีอาการน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำอย่างฉับพลัน, ไข้สูง, ตัวสั่น และเป็นอัมพาตในที่สุด สาเหตุเกิดได้ทั้งจากไวรัสและสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายด้วยช่องทางต่างๆ การระบาดของโรคนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของพื้นที่เดิมๆ ทุกปีนับแต่ปี 2538 ซึ่งตรงกับหน้าลึนจีพอดิ หลายปีก่อนนักวิจัยสหรัฐกล่าวกันว่า โรคสมองอาจเชื่อมโยงกับสารพิษที่พบในลึนจี แต่พวกเขากีย้ำว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของโรค</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดสธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ Best Practice ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง แพทย์และสหวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติทั้ง ศคอส.และ ศบต. ในรพศ. รพท. เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>ปัญหานโยบายสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอบทความ โดย ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า สังคมไทยเริ่มเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากผลกระทบจากนโยบายด้านสุขภาพจากหน่วยงานรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่าง 1.นโยบายกัญชา : เริ่มด้วยการประกาศปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกาศให้สังคมเชื่อว่าสรรพคุณหลากหลาย ปลุกขายได้เงิน ที่น่างานระดับทดลองทดลอง งานวิจัยในสัตว์ และอื่นๆ ที่ยังไม่ครบถ้วนกระบวนการความไป ป่าวประกาศทำให้คนหลงเชื่อ งามาย มีความหวัง เกิดกิเลสต่างๆ นานา ทั้งๆ ที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่จำกัดไม่กี่โรค แถมนโยบายที่ออกเอง ไม่น่าแปลกใจที่เห็นข่าวทั้งผู้ป่วย และผู้ที่ไม่ป่วย ถูกหลอกงมงาย ใช้แล้วเกิดปัญหาทางสุขภาพ หามส่งโรงพยาบาล</p> <p>2.สาธารณสุขแจกฟรี! ยาป้องกันไข้เลือดออก โสมิโอพาทีย์ ป้องกันได้ 89.9%" หน่วยงานนโยบายเป็นคนออกมาให้ข่าวเอง ชวนให้ประชาชนมาใช้ยาที่ทำจากสมุนไพรตามความเชื่อของการแพทย์ทางเลือก อ้างอิงถึงงานวิจัยที่ทำมา ซึ่งโดยแท้จริงแล้วมิใช่รูปแบบที่เหมาะสมหรือมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยา คำแนะนำดังกล่าวน่าจะเกิดผลกระทบตามมาในวงกว้าง ทั้งในเรื่องสุขภาพของประชาชน และอัตราการดูแลเอาใจใส่ตนเองตามคำแนะนำมาตรฐานเพื่อควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่งมีการฟ้องร้องห้างขายปลีกชื่อดัง เพราะขายผลิตภัณฑ์โสมิโอพาทีย์ในส่วนเดียวกับยา เค้ซี้แจงชัดเจนว่า โสมิโอพาทีย์ไม่ได้รับการพิสูจน์ตามหลักทางการแพทย์มาตรฐานตะวันตก และไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา แต่เมืองไทยสาธารณสุขกลับเป็นผู้การันตีสรรพคุณ ทั้งสองเรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้น บ่งถึงปัญหาภายในที่มีอยู่ในหน่วยงานระดับนโยบาย ซึ่งควรได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยเร็ว</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>ราคายา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการโปร่งใสและเป็นธรรมด้านราคายา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62 ให้กักรพ.เอกชนกว่า 300 แห่ง จากที่เชิญไป 353 แห่ง ว่า กรมฯ ได้ชี้แจงเพื่อให้รพ.เอกชนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ กกร. โดยราคาที่แจ้งต้องเป็นต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และในส่วนของยาต้องแจ้งราคาซื้อและขายยาในกลุ่มบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) และรายการยาที่มีการจำหน่ายสูงสุด รวม 3,992 รายการ กำหนดภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 ส่วนราคาเวชภัณฑ์ 868 รายการ และค่าบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการ ให้แจ้งภายในวันที่ 22 ก.ค. 62</p> <p>ในส่วนของราคายา กรมฯ จะตรวจสอบกับบัญชีราคายาของกรมบัญชีกลางและข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ ถ้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นราคาเฉลี่ยปกติ ก็จะไม่ดำเนินการอะไร จากนั้นจะนำราคาขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของกรมฯ และจัดทำ QR Code จัดส่งให้รพ.เอกชน ไปติดไว้เพื่อให้ผู้ป่วยได้ตรวจสอบได้ คาดว่าจะตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 62 เป็นต้นไป แต่ถ้ามีราคาสูงเกินจริง จะเชิญให้มาชี้แจงก่อน ถ้ายังไม่ร่วมมืออีก ก็ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปดูแล ได้ยากกับรพ.เอกชนทุกแห่ง จะต้องให้การรักษาเท่าที่จำเป็น และจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้บริบทรับทราบด้วยว่าเป็นโรคอะไร ให้ระวังในเรื่องการรักษาเกินจริง และคิดค่ารักษาเกินจริง เพราะมีการตั้งคณะกรรมการในส่วนกลางและต่างจังหวัด เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งหาก กรมฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค จะเข้าไปตรวจสอบในทุกกรณี หากพบการกระทำผิด ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่เพิ่มมากขึ้น ได้จัดโครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบริการและชุมชน โดยมีสหวิชาชีพทีมหมอครอบครัว และอบต.สนับสนุนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งในช่วงแรกปี พ.ศ.2562-2564 ได้พัฒนาแนวทางและทดลองดำเนินการและจะขยายผลไปสู่พื้นที่ 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 8 พื้นที่ใน 7 เขตสุขภาพ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019</b></p> <p>-เสนอบทความเชิญชวนเที่ยวงาน Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019 จัดขึ้นวันที่ 27-30 มิ.ย.62 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 5 มีบริการรถรับ-ส่งฟรี ภายในงานสามารถเข้าร่วมเช็คภาวะโรคซึมเศร้า พร้อมรับมือป้องกัน กับ รพ.รามาธิบดี พร้อมกิจกรรม Health Talk : รู้เท่าทัน ป้องกันโรคซึมเศร้า</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เว็บมติชน</p>	<p><b>พบเศษถุงยางอนามัยในลำคลอง</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีพบเศษขยะและถุงยางอนามัยลอยอยู่ในคลองวัดเจ้ามูล บางส่วนไหลลงสู่คลองบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กทม. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตรวจสอบพบว่าเป็นของโรงแรมเวสต์ทรีตัน ช.เจริญสนิทวงศ์ 6 โดยโรงแรมได้จ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดเก็บถุงยางอนามัยและของเสียในโรงแรม แต่ยังไม่ทราบว่านำไปกำจัดทิ้งแบบไหน โรงแรมจะตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเรือเก็บขยะดังกล่าวแล้ว</p> <p>ด้าน นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีสังคมวิตกกังวลว่าถุงยางอนามัยที่ลอยเกลื่อนในคลอง จะเพิ่มความเสี่ยงให้คนติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะเชื้อเอชไอวี จะเป็นการติดต่อโดยตรงจากคนสู่คน หากพบถุงยางอนามัยในลำรางสาธารณะจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการติดเชื้อ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>โรคมือเท้าปากในเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า เน้นให้สถานศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าเพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝน เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองทราบ เป็นการป้องกันโรค รวมถึงประสานแจ้งโรงเรียนในสังกัด กทม. ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกัน หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วย เล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ และเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้าน ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในโรงเรียนเป็นประจำ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>บัตรพลังงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าการดำเนินคดีแก๊งค์ขุนชายบัตรพลังวงโลก นายสันติ เหล่าบุญเสถียร รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง นพ.สสจ.ขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ บก.ภ.จ.ขอนแก่น สคบ.จ.ขอนแก่น และพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น พบว่าบัตรดังกล่าวยังไม่มีการจดทะเบียนบัตรรักษาโรคหรือเป็นยา ในทางการแพทย์ยังเอาผิดไม่ได้ แต่จากพฤติกรรมและการซื้อขาย รวมถึงการเผยแพร่ นั้นเป็นการหลอกลวงประชาชนเข้าข่ายความผิดทางการคุ้มครองผู้บริโภค สรุปว่าบัตรใช้รักษาความเจ็บปวดของมนุษย์ไม่ได้ มีการหลอกลวงด้วยข้อความอันเป็นเท็จ มีการเผยแพร่ตามสื่อโซเชียล ซึ่งเป็นความผิดต่อรัฐเป็นหน้าที่ของ บก.ภ.จ.ขอนแก่น ดำเนินการทางกฎหมาย โดยให้ตำรวจ สภ.อุบลรัตน์ สภ.น้ำพอง สภ.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาฉ้อโกงตามมาตรา 341 และ 343 ตามประมวลกฎหมายอาญา ส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เรื่องที่สำนักงานปรมาณู เพื่อสันติพิสูจน์ทราบว่ามีสารอันตราย ในจุดนี้ สสจ.ขอนแก่น จะมีการตรวจพิสูจน์ต่อไป แต่การจะให้ประชาชนเลิกใช้บัตรนั้น ทาง จ.ขอนแก่น จะเพิ่มความเข้มประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลที่แท้จริง</p> <p>ด้าน ดร.พรเทพ นิตามณิพงษ์ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เปิดเผยว่า ได้นำการ์ดพลังมาตรวจสอบ ผลที่ได้มีความใกล้เคียงกับผลตรวจของ ปส. สิ่งที่น่ากังวลคือ องค์ประกอบของธาตุที่อยู่ในการ์ดมีธาตุกัมมันตรังสีอยู่ 2 ธาตุ คือทอเรียม และยูเรเนียม แม้รังสีออกมาในปริมาณที่สูงถึง 40 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง หรือ 350.4 มิลลิซีเวิร์ต/ปี ตามปกติสำหรับคนทั่วไป ภายในระยะเวลาหนึ่งปีไม่ควรได้รับปริมาณรังสีเกินกว่า 1 มิลลิซีเวิร์ต/ปีเทียบเป็น 350 เท่าของขีดจำกัดที่คนทั่วไปสามารถรับได้ ภายใน 1 ปี ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตกใจ เพราะปริมาณรังสีที่ระบุนั้น ไม่ได้ทำอันตรายอย่างเฉียบพลันผู้ครอบครองการ์ด หากต้องการจะทิ้ง ถ้าง่ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขอให้นำการ์ดไปใส่กล่องพลาสติกหนาๆ แล้วส่งให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง แต่หากการ์ดอยู่ในสภาพชำรุดมีการแตกหัก ควรนำการ์ดใส่ในถุงซิปล็อกแล้วใส่กล่องพลาสติกส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นสทน.จะนำไปจัดการตามมาตรฐานการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อไป</p>
<p>สยามรัฐออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>โรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการประเมินพบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 คน ด้วยวิธีการใช้ชีวิตที่ก่อโรคได้ง่ายๆ แนะนำผู้ป่วยแล้วขอคำแนะนำการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ได้ทั่วประเทศ ขณะสถาบันสิรินธรฯ ระบุว่า การรักษาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้ผู้ป่วยอัมพาตฟื้นตัวได้มาก ช่วยเหลือตัวเองได้</p>
<p>สยามรัฐออนไลน์ มติ ชนออนไลน์ นิวส์ทีวี mco</p>	<p><b>วันต่อต้านยาเสพติดสากล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดตัว วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดสากล ออย.ร่วมกับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางนำมาเผาทำลายจำนวน 16,467 กิโลกรัม 430 กรัม 926 มิลลิกรัม จาก 6,910 คดี มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท ของกลางทั้งหมดจะถูกนำไปตรวจพิสูจน์ความโปร่งใส ในวันที่ 25 มิ.ย. 62 ณ บริเวณคลังเก็บรักษาเสพติดให้โทษของกลาง (ใหม่) อาคาร 6 ชั้น 1 และ วันที่ 4 ก.ค.62 ณ บริเวณคลังเก็บรักษาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ออย. ก่อนนำไปเผาทำลายที่ศูนย์บริหารสารเสพติดและสิ่งเสพติด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ สรรสาระ</p>	<p><b>ยาเค</b></p> <p>-เสนอข่าว เคตามีน (ketamine) หรือที่รู้จักกันในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดว่า "ยาเค" ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในประเภท 2 เคตามีนเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นยาสลบ หรือนาสลบ โดยใช้ในรูปยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือทางหลอดเลือดดำ ซึ่งออกฤทธิ์เร็ว ช่วยระงับปวด ในปัจจุบันได้มีผู้นำเคตามีนไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อหวังฤทธิ์ในการหลอนประสาท โดยนำเคตามีนชนิดฉีดมาทำให้แห้งเสื่อแต่ตะกอนสีขาว แล้วเสพโดยการสูดดม หรือสูบควัน ซึ่งหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดโรคจิตได้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ชะแว็บ</p>	<p><b>แนวโน้มซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอบทความว่า กรมสุขภาพจิต มีความห่วงใยในกลุ่มเด็กวัยรุ่น เยาวชน และนักเรียน-นักศึกษา เพราะพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น จากการเปิดสายด่วน 1323 ให้วัยรุ่น โทร.เข้ามาปรึกษาเรื่องส่วนตัวทั้งหลายได้ตั้งแต่เรื่องเรียนจนถึงเรื่องรัก พบว่าแค่ครึ่งปีมี โทร.เข้ามาในสายนี้แล้ว 13,658 ครั้ง ถือว่ามากพอสมควร จึงฝากยังพ่อแม่พี่น้องช่วยกันสอดส่อง-สังเกตพฤติกรรมของเด็กให้ดี</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>คิวอาร์โค้ด หมวกกันน็อค</b></p> <p>-เสนอข่าว จากสถานการณ์อุบัติเหตุโลกประจำปี 2561 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก สสส.ได้เห็นความสำคัญเรื่องการสร้างความปลอดภัยบนถนนอย่างจริงจัง จึงได้จัดทำโครงการ Thailand Big Move Road Safety มุ่งเน้นที่กลุ่ม นร.อาชีวศึกษาที่ขับขี่ จยย. ใช้เทคโนโลยีการสแกนผ่านแอปพลิเคชันในการเช็คชื่อและให้คะแนน นศ.ที่ขับขี่ จยย.และสวมหมวกกันน็อคมาเรียนเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน ทั้งนี้ นศ.จะต้องติดบาร์โค้ดที่หมวกกันน็อคหลังจบโครงการมี นร.ใส่หมวกกันน็อคเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 65 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนึ่งยอมรับว่ากลัวเรื่องของการโดนหักคะแนนพฤติกรรม และส่วนหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองจะทำให้เป็นภาระคนอื่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผจก.ออนไลน์	<p><b>ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งริมแม่น้ำน่าน</b></p> <p>-เสนอข่าว หลังจาก จ.พิษณุโลก ย้ายเรือนแพที่เคยเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่งบริเวณสะพานนเรศวร หน้าวัดใหญ่ ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นบกมาอยู่บ้านคลองโคกช้าง หมู่ที่ 10 ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2541 เพื่อแก้ปัญหาสุขอนามัยน้ำน่าน แต่ปัจจุบันกลับปรากฏท่อน้ำทิ้งไหลจำนวนมากริมฝั่งน้ำน่าน</p> <p>ล่าสุด นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ได้มีหนังสือคำสั่งถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก ดำเนินการตรวจสอบที่มา-ที่ไปของท่อน้ำทิ้งที่ไหลลงสู่น้ำน่านสองฝั่งเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน</p> <p>นายสมชาย เพชรอำไพ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.พิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งมาตรวจทุกเดือน มีมาตรฐานน้ำทิ้งอยู่ และโรงพยาบาลมีกฎหมายบังคับ ต้องรายงานตามแบบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และต้องนำผลรับรองส่งชี้แจงกรมควบคุมมลพิษ ส่วนโรงแรมมีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่</p> <p>ด้านนายณฤทธิ์ กันทวรรณ นิตกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก กล่าวว่า แม่น้ำ ลำคลอง การกำกับดูแลเป็นอำนาจของท้องถิ่น ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพนักงานพื้นที่ ถ้าพบเห็นมีผู้นำสิ่งโสโครก สิ่งปฏิกูลลงในลำรางสาธารณะ ต้องออกคำสั่งให้ อปท.ไปปรับปรุงแก้ไข ท้องถิ่นจะเอาความเห็นไปทำคำสั่ง เช่น ห้องอาหารเศษไขมันมาก ไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ ในส่วนของรพ.พารามิเตอร์ทดสอบน้ำทิ้ง และมีมาตรฐาน 11 ด้าน คือ 1. ความเป็นกรด-ด่าง 2. สารที่ละลายได้ทั้งหมด 3. สารแขวนลอย 4. ตะกอนหนัก 5. บีโอดี 6. น้ำมันและไขมัน 7. ปริมาณไนโตรเจน 8. ซีลไฟต์ 9. COD 10. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 11. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย</p>
ไทยรัฐออนไลน์	<p><b>ร้องเรียน รพ.กบินทร์บุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ สุภาวัลย์ นรมาศย์ โพสต์ข้อความระบุว่าไปคลอดลูกที่ รพ.กบินทร์บุรี รอแพทย์จนน้ำคร่ำแตก เด็กคลอดออกมาตัวเขียวขาดออกซิเจน หมอพูดจาไม่ดีว่าติดยาหรือเปล่า และ ทาง รพ.ส่งตัวลูกไป รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยไม่แจ้ง อาการไม่ดีขึ้นกระทั่งเสียชีวิต</p> <p>-นพ.โชคชัย มานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรี ชี้แจง ว่า น.ส.สุภาวัลย์ อายุ 17 ปี ได้มาที่รพ.ในช่วงเช้า ปากมดลูกเปิด 2 ซม. พยาบาลได้ทำการรักษา และนำเข้าห้องคลอด ในเวลา 18.00 น. ซึ่งคนไข้อายุน้อย ทนความเจ็บปวดไม่ค่อยไหว ทำคลอดมาตรฐานทำไม่ได้ พยาบาลได้แนะนำให้คนไข้ทำตาม อาจใช้เสียงดัง เนื่องจากคนไข้ร้องเสียงดัง สอบสวนแล้วไม่มีการทำร้ายร่างกาย เพียงต้องการให้น้องให้ความร่วมมือในการคลอดมากกว่า หลังเกิดเหตุพยาบาลได้โทรไปพูดคุยกับผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายไม่พร้อมรับฟังคำชี้แจง ซึ่งรพ.จะได้เชิญผู้เสียหายมาฟังคำชี้แจงในโอกาสต่อไป</p> <p>-ด้าน พญ.ศยามล เกตุไทย กุมารแพทย์ชำนาญการ รพ.กบินทร์บุรี กล่าวว่า ตอนแรกเด็กออกมาก็ร้องดี สักพักก็เขียว เลยตามกุมารแพทย์ไปรับ น่าจะเป็นเพราะอาการ เนื่องจากออกมาแรก ๆ ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะปอดหรือหัวใจ แต่เบื้องต้นรับช่วยในกระบวนการแพทย์ เคสนี้เป็นภาวะที่ต้องรีบเร่งให้การช่วยเหลือ เพื่อดูแลเรื่องทางเดินหายใจ ได้รับความช่วยเหลือจากทางรพ.มีเครื่องมือไม่เพียงพอ ระหว่างนั้นได้เปิดเส้นน้ำเกลือและประเมินระบบการหายใจและใส่เครื่องหายใจช่วย และรีบส่งตัว ถือว่าเป็นเคสที่เร็วพอสมควร อาจเป็นเพราะความรุนแรงของโรค ถึงแม้จะเร็วแต่ก็ยังไม่ไหวในตัวโรค</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล	<p><b>ไมโครบีดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว สคบ. ออกคำเตือนประชาชนให้เลิกใช้เครื่องสำอาง, ยาสีฟัน, สบู่, โฟมล้างหน้าที่ผสมเม็ดพลาสติกเล็ก ๆ "ไมโครบีดส์" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมปกป้องระบบนิเวศ ประเด็น คือ ชาวบ้านจะรู้หรืออันไหนผสมอันไหนไม่... ขอให้สคบ.แจ้งต่ออย.ออกประกาศ ห้ามผู้ผลิตใช้ไมโครบีดส์แก่ที่ต้นทาง เช่นที่อเมริกา, แคนาดา</p>